

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามลำดับ ดังนี้

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2. วิธีดำเนินงานวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
 - 5.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
 - 5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปเป็นแนวทางการวางแผนนโยบายและแผนเพื่อพัฒนากองทุนต่อไป

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตารางตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 217 คน แล้วทำการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆตามสัดส่วน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลาก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แล้วนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ใช้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโคกประดู่ ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.7215

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขอหนังสือแนะนำตัวผู้วิจัย ส่งถึง ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยตนเอง จำนวน 217 ฉบับ แล้วเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาได้จำนวน 217 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หากค่าร้อยละแล้วนำเสนอข้อมูลเป็นตาราง แสดงจำนวนและร้อยละ

4.2 ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 ด้าน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำบรรยาย

4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคำถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยจัดทำตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่และหากค่าร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำบรรยาย

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาค่า จะได้ดังนี้ ด้านการเงิน ด้านการจัดทำบัญชีและบัญชี ด้านพฤติกรรมกรรมการดำรงชีพของคณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน และด้านการจัดสรรผลประโยชน์ ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรขยายวงเงินกู้ให้มากกว่านี้ รองลงมา คือ จำนวนเงินกองทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก และ จัดให้มีสถานที่ในการปฏิบัติงานกองทุนหมู่บ้าน ตามลำดับ

อภิปรายผล

จากการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 5 ด้าน ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและขอเสนอการอภิปรายผลดังนี้

1. จากการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน ด้านพฤติกรรมการดำรงชีพของคณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ ด้านการเงิน และด้านการจัดทำบัญชีและงบดุล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหักมีความสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ เพราะมีเป้าหมายของกองทุนหมู่บ้าน คือ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้อุปสรรคที่ว่า การเสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชน ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตชุมชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกทุกคน และการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านนั้น ต้องมุ่งถึงประสิทธิภาพของการดำเนินการ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ พึ่งสาย (2550:บทคัดย่อ) ศึกษาผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านคลองสวนทุกด้านอยู่ในระดับมาก

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

2.1 จากผลการวิจัย ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ากรรมการกองทุน ได้ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในระเบียบกองทุนอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก มีการปฏิบัติตามระเบียบกองทุนอย่างเคร่งครัดและมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้เพราะการบริหารกองทุนหมู่บ้านจะต้องอยู่ในระเบียบปฏิบัติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 และระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก โดยคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกจะต้องร่วมกันดำเนินการตามกติกาที่วางไว้ เช่นการรับสมาชิกการระดมทุนการจัดระบบบัญชีการจัดระบบตรวจสอบการมอบหมายภารกิจ ความรับผิดชอบของกรรมการและอื่นๆ ซึ่งมีผลทำให้ประชาชนผู้เป็นสมาชิกมีการปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างดี ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพันธ์ศักดิ์ กลิ่นศรีสุข (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของกรรมการจัดการกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดระเบียบข้อบังคับกองทุน อยู่ในระดับมาก

2.2 จากผลการวิจัย ด้านพฤติกรรมกรรมการดำรงชีพของคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิก กองทุนหมู่บ้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนบ้านถนนหัก ดำเนินชีวิตโดยยึดถือความถูกต้อง และคิงาม ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำรงชีพ มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ มีการนำเงินกู้ยืม เงินของกองทุนหมู่บ้านไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพ อันจะสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชนต่อไป ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของรัตนา สายคณิต (2542 : 134) ได้กล่าวถึงความสำคัญเกี่ยวกับเงินทุน ความสำคัญในด้านการแลกเปลี่ยนและการอุปโภคบริโภคเนื่องจากเงิน เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในสังคม เงินจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้สินค้าจาก แหล่งผลิต ไปสู่มือผู้บริโภคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะตามปกติผู้บริโภคจะได้รับผลตอบแทนจากการ เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เป็นเงินตราในรูปของค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ยและกำไร ซึ่งจะช่วยให้ ผู้บริโภคได้ใช้จ่ายเงินรายได้ไปแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมาบำบัดความต้องการ ได้กว้างขวาง กว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งของต่อสิ่งของ ในระบบที่ใช้จ่ายเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจะ ช่วยให้ระบบการแลกเปลี่ยนสม่าเสมอ ชุมชนและสังคมมีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น เพราะ ช่วยให้มีการผลิตสินค้าสู่มือผู้บริโภคสูงขึ้น

2.3 จากผลการวิจัย ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า กรรมการกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ได้ดำเนินการตามปรัชญากองทุน หมู่บ้านที่ว่า เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นชุมชนชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการชุมชนด้วย คุณค่า และภูมิปัญญาของตนแสดงให้เห็นชัดว่าประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนหมู่บ้านจะต้องเป็นไป เพื่อส่วนรวม มีการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนใน ชุมชน จัดสรรผลประโยชน์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาชุมชน และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่ง ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) กล่าวว่า เงินทุน (Money) หมายถึง ปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุน เพราะหลายๆ ปัจจัยที่นำมาใช้ในการลงทุน จำเป็นต้อง จัดหาได้ด้วยเงินซึ่งเงินทุนในที่นี้อาจมีความหมายได้หลายลักษณะคือเงินทุน เป็นเงินที่ใช้ในการ ลงทุนที่ก่อให้เกิดผลตอบแทน เงินสด มีความจำเป็นในแง่ของความคล่องตัว ราบรื่นและต่อเนื่อง เงินทุนหมุนเวียน มีความหมายมากกว่าเงินสด เพราะจะมองในแง่ความคล่องตัวอื่นๆ และ ทรัพย์สิน ทั้งหมด เป็นเงินทุนที่มีความหมายกว้างที่สุด เพราะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะ ทางการเงินทั้งหมดของกิจการ

2.4 จากผลการวิจัย ด้านการเงิน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า กรรมการกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 และระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์

และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก การอนุมัติเงินกู้จะต้องมีข้อมูลของสมาชิกกองทุนผู้ขอกู้เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจน มีการสอบประวัติ และความมั่นคงของผู้กู้ การอนุมัติเงินกู้เป็นไปเพื่อการสร้างอาชีพ และรายได้เป็นสำคัญ ด้วยความยุติธรรม ทำให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหักมีความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าว ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ (2546:บทคัดย่อ) ศึกษาความสามารถในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเงิน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความสามารถในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.5 จากผลการวิจัย ด้านการจัดทำบัญชีและงบดุล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ากรรมการกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ได้ดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ในการกู้ให้แกสมาชิกผู้กู้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกผู้กู้ได้รับทราบหลักเกณฑ์ในการกู้โดยการรวมกลุ่มทำประชาคม มีการกำหนดข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ทำให้มีแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานกองทุนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2544 : 1-15) การทำบัญชีและการตรวจสอบ คือให้คณะกรรมการกองทุนให้จัดทำบัญชีกองทุน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทั้งให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี การพัสดุ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะที่เห็นสมควรเป็นผู้ตรวจสอบกองทุนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนและการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกองทุน ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทำรายงานการเงินตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการกำหนดภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีทางบัญชีของทุกปี ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด และให้ทำบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุน พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณชน การจัดสรรกำไรสุทธิ เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหากปรากฏว่า ปีใดมีกำไรสุทธิคณะกรรมการกองทุนสามารถนำกำไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กองทุนได้กำหนด

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรขยายวงเงินกู้ให้มากกว่านี้ ทั้งนี้เพราะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนสามารถ ยื่นกู้ตามวงเงินกู้ยืมรายหนึ่งไม่เกินสองหมื่นบาท หากเกินต้องให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนและประชาชนร่วมกันจัดทำระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านขึ้น และเมื่อพิจารณาเงินกองทุนแล้วยอม ไม่เพียงพอเพราะสมาชิกแต่ละคนมีความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกัน แต่สมาชิกทุกคนต้องการ ใช้สิทธิในการกู้ยืมเงินเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เงินกองทุนจึงไม่เพียงพอสำหรับสมาชิกที่มีโครงการอาชีพที่ต้องใช้เงินที่มากกว่าจำนวนวงเงินที่สามารถกู้ได้ ดังที่กำหนดไว้ทำให้สมาชิกเห็นควรให้ขยายวงเงินกู้ให้มากขึ้นดังกล่าว ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยากร เชื้อนแก้ว (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จากการศึกษาพบว่าเกี่ยวข้องกับสมาชิกกองทุนที่มีปัญหาความรุนแรงมาก ได้แก่ ปัญหาจำนวนเงินกู้ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะกรรมการมีการตรวจสอบประวัติและความมั่นคงของผู้กู้ ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจสอบสถานะ ประวัติ และความมั่นคงของสมาชิกผู้กู้เพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นที่จะทำให้เชื่อว่าผู้กู้จะสามารถส่งเงินกู้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน และสะดวกในการติดตามทวงถามจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านถ้าหากสมาชิกผู้กู้ยังไม่ส่งเงินคืนเมื่อครบกำหนดแล้ว

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณะกรรมการมีการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันในเบื้องต้นเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิกกองทุน จะทำให้บริหารงาน

กองทุนหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือ และความเชื่อถือจากสมาชิกกองทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องสร้างความชัดเจนในการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุนในการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนรวม มีการชี้แจงให้สมาชิกกองทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการนำผลกำไรจากกองทุน ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะนำมาซึ่งความเชื่อถือ และความร่วมมือจากสมาชิกกองทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

- 2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
อื่นๆ
- 2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านที่อื่นๆเพื่อเปรียบเทียบ
กัน
- 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยด้านปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกองทุนหมู่บ้าน
ต่างๆ ที่เป็นกรณีศึกษา